

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานและเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “นิทรรศการการศึกษาได้หวัน ประจำปี 2558”
เรียน นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน	จำนวน 1 แผ่น
	2. รายละเอียดโครงการและกำหนดการ	จำนวน 1 ฉบับ
	3. เกณฑ์การแข่งขัน	จำนวน 1 ฉบับ
	4. แบบตอบรับความประสงค์เข้าร่วมงาน	จำนวน 1 ฉบับ

ศูนย์แนะแนวการศึกษาได้หวัน ประจำปีประเทศไทย ก่อตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการได้หวัน ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง (National Pingtung University of Science and Technology) ได้มุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติด้านงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ในการยกระดับคุณภาพของกำลังคนและสร้างความสัมพันธ์ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันทางการศึกษา เพื่อเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทางด้านวิชาการ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระดับอุดมศึกษาของได้หวัน แก่คณาจารย์นักเรียน นักศึกษาชาวไทย ให้มากยิ่งขึ้น ศูนย์แนะแนวการศึกษาได้หวัน ประจำปีประเทศไทย จึงได้จัดงาน “นิทรรศการการศึกษาได้หวัน ประจำปี 2558” ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:00-18:00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ภายในงานจะมีกิจกรรมประกวดความสามารถพิเศษทางด้านภาษาจีน โดยไม่ได้จำกัดรูปแบบของการแสดง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งยังมีการสอนตัดกระดาษ การทำโคมกระดาษ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของได้หวันอีกด้วย นอกจากนี้ทางศูนย์ฯยังได้จัดเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันสำหรับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาของไทยและได้หวันเพื่อพบปะพูดคุยหารือกันทางด้านต่างๆ เวลา 12:00-13:30 น. ณ ห้องชัยพฤกษ์ อาคาร 9 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ในการนี้ ศูนย์แนะแนวการศึกษาได้หวัน ประจำปีประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและผู้รับผิดชอบร่วมเป็นเกียรติในงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนเข้าร่วมชมนิทรรศการ และร่วมประกวดความสามารถพิเศษทางด้านภาษาจีน โดยสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานและใบสมัครเข้าประกวด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4) ทาง e-mail : tecthailand3@gmail.com โทรศัพท์ 094-2715335

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวจาร์วรรณ จารานพวงศ์
TAIWAN
EDUCATION
CENTER Thailand

ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาได้หวัน ประจำปีประเทศไทย